



กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการ  
ดำเนินงานตามภารกิจของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

# สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. จัดกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2565



เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช. จัดกิจกรรม ผู้บริหารพบพนักงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565 ขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ เป็นประธาน เพื่อสื่อสารข้อมูลและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสถาบันฯ พร้อมถ่ายทอดนโยบาย แนวปฏิบัติของสถาบันฯ ทั้งในภาพรวมและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร ที่สอดคล้องกับระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน ซึ่งได้มีนโยบายให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อน ไปพร้อมกันทุกส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายร่วมกัน ณ ห้องประชุมประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



## การประชุมทีมบริหารสถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ในการประชุมทีมบริหารสถาบัน วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เพื่อ สือสารข้อมูลและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสถาบันฯ ร่วมกัน จัดทำแผนปฏิบัติการ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขในการดำเนินงาน รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงานร่วมกัน โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทุกเดือน เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อน ไปพร้อมกันทุกส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



## การประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีการประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขในการดำเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงาน โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อน ไปพร้อมกันทุกส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายร่วมกัน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ในเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 ได้มีการจัดประชุมในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 24 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผ่านระบบ Zoom Meeting

## การประชุมฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ มีการประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำแผนดำเนินงานเชิงรุกด้าน การพัฒนาธุรกิจ /การคัดเลือกและนำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขในการดำเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการทำงาน โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อน ไปพร้อมกันทุกส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายร่วมกัน มีรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม ในเวลาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 ได้มีการจัดประชุมในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผ่านระบบ Zoom Meeting